

ชื่อเรื่อง	การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ผู้ศึกษาค้นคว้า	สุลาพร สุขชี
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.รชชงพร โกมลเสวิน
ประเภทสารนิพนธ์	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ การท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยรัตนนคร, 2553
คำสำคัญ	การมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บทคัดย่อ

การศึกษามีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน้ำ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของประชาชนในชุมชน และ 2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
ประชาชนในชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สถิติสำเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติอื่นได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-
test (Independent Sample t-test), ค่าสถิติ One - way Analysis of Variance (ANOVA) และ
ค่าสถิติ Pearson Product Moment Correlation ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 10,000
บาทขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านคลองสนนานมาเป็นระยะเวลา 11 ปีขึ้นไป มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระดับปานกลาง และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับมาก นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะมาก
ที่สุดโดยการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นแนวปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การทำ
กิจกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ผลการทดสอบมาตรฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 1) ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นที่มีเพศ อายุ แตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ำ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในด้านร่วมในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 2) ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน จะมีการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในด้านร่วมในการติดตาม
ผลที่แตกต่างกัน และ 3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในด้าน
ร่วมศึกษาค้นหาปัญหา ร่วมในการวางแผน ร่วมในการดำเนินงาน และร่วมในการติดตามผล

